

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện Công văn số 15-CV/BCĐ ngày 12/5/2021 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) và công tác vận động quần chúng về việc báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2021.

Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Tình hình chung, những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện QCDC

Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Về tổ chức bộ máy gồm 04 phòng. Tổng số công chức và người lao động hiện có là 33 người, trong đó có mặt 29/31 biên chế được giao, 02 hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và 02 hợp đồng khoán. Tất cả công chức đã được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa kiến thức về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

Chi bộ Thanh tra tỉnh có 04 Tổ đảng với 20 đảng viên, trong đó có 08 nữ.

Quy chế dân chủ luôn được lãnh đạo và cấp ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện.

II. Kết quả thực hiện

1. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, Cơ quan đã xây dựng Kế hoạch số 57/KH-TTr ngày 01/5/2021 về thực hiện quy chế dân chủ năm 2021. Lãnh đạo cùng Chi ủy tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở trên văn phòng điện tử Egov và thông qua các cuộc họp cơ quan, họp Chi bộ cơ quan, họp tổ đảng.¹ Kết quả tuyên truyền tại các cuộc họp cơ quan, họp chi bộ hàng tháng, quý được 7 cuộc họp/120 lượt người.

- Công tác kiểm tra, giám sát tại cơ quan được chú trọng quan tâm ngay từ đầu năm như: Ban thanh tra nhân dân đã xây dựng kế hoạch số 01/KH-BTTND ngày 11/01/2021 về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021; Kế hoạch số 06/KH-TTr ngày 18/01/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về kiểm tra công vụ thường xuyên của Thanh tra tỉnh năm 2021; Quyết định số 34/QĐ-TTr ngày 09/4/2021 ban hành Quy định quy tắc ứng xử của công chức Thanh tra tỉnh.

- Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ cơ quan đã chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ cơ quan; thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 theo đúng quy định: trang bị nước rửa tay, khẩu trang y tế, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quét mã QR code để khai báo y tế, tuyên truyền các văn bản có liên quan trên hệ thống văn phòng điện tử Egov.

2. Vai trò Ban chấp hành Công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Ban Chấp hành Công đoàn thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ, đã phát huy vai trò dân chủ rộng rãi đến công chức và người lao động thông qua việc duy trì các cuộc họp định kỳ hàng tháng, quý ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của công đoàn viên. Tuyên truyền văn bản của Công đoàn cấp trên kịp thời đến công chức và người lao động thông qua phần mềm Văn phòng điện tử Egov, người lao động được biết, được tham gia đóng góp ý kiến.

Thực hiện đảm bảo vai trò, chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp, tăng thu nhập được thực hiện kịp thời, đúng quy chế đề ra. BCH công đoàn quan tâm hỗ trợ đoàn viên khi có ốm đau, hoàn cảnh khó khăn kịp thời, giới thiệu 02 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Tình hình đoàn viên sau đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ổn định, được quán triệt kết quả, Nghị quyết đại hội, kết quả bầu cử (Thanh tra tỉnh có 01 công chức trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026).

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư, đơn vị đã ban hành Quyết định số 118-QĐ/CB ngày 28/5/2021 về việc thành lập diễn đàn tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội; cử công chức tham gia Lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội trực thuộc Ban Chỉ đạo 35-16 của Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh.

Ban thanh tra nhân dân đã thực hiện kiểm tra giám sát định kỳ theo kế hoạch năm thông qua các báo cáo của các phòng nghiệp vụ, đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện vi phạm.

3. Kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở theo từng loại hình cơ sở

Cấp ủy, cơ quan, BCH công đoàn phối hợp làm việc theo Quy chế tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức, phát huy vai trò giám sát. Hàng quý tổ chức họp với các đoàn thể để kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư nguyện vọng của công chức và người lao động.

Lấy ý kiến của tất cả công chức và người lao động về các quy chế, quy định của cơ quan có liên quan đến quyền, lợi ích tập thể và cá nhân.

Thực hiện theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ trên cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh.

Việc công khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra; kết quả xử lý trên cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh được thực hiện kịp thời, đảm bảo theo quy định, cụ thể:

- Thực hiện đăng tải, công khai 32 thông tin liên quan đến kết quả thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra trên website www.thanhtratinh.tayninh.gov.vn;

- Việc xử lý thông tin trên trang web www.hoidap.tayninh.gov.vn: 01 nội dung;

- Việc xử lý thông tin trên trang web www.1022.tayninh.gov.vn: Không phát sinh;

- Việc xử lý thông tin trên phần mềm motcua.tayninh.gov.vn: đã tiếp nhận và xử lý đúng hạn 38/38 hồ sơ.

- Triển khai các phần mềm ứng dụng mới như: Phần mềm quản lý cán bộ công chức, phần mềm báo cáo số liệu của tỉnh, phần mềm Quản lý và lưu trữ bản kê khai tài sản thu nhập.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Trong 6 tháng đầu năm, công chức và người lao động thực hiện đúng nội quy, quy định, đến nay chưa phát hiện vi phạm.

III. Đánh giá chung

Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra tỉnh đã thực hiện đảm bảo QCDC ở cơ sở nhất là dân chủ trong các hoạt động của cơ quan, nơi làm việc; công khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra; kết quả xử lý đơn thư; công khai dự toán ngân sách thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trong cơ quan, theo đúng quy định.

Ban lãnh đạo cơ quan luôn giữ mối quan hệ giữa Chi ủy và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, phát huy quyền làm chủ của công chức và người lao động qua phản ánh của các tổ công đoàn, nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng của công chức và người lao động để định hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung về QCDC của cơ quan gắn với việc thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan, Quy chế văn hóa công sở, Quy chế thi đua, khen thưởng; Quy chế bảo mật; các quy chế phối hợp của Chi ủy, đoàn

thể với chính quyền; tiếp tục áp dụng Quy trình hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đạt hiệu quả. Trong cơ quan không để xảy ra tiêu cực, mất dân chủ, mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục thực hiện công tác cải các hành chính, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh.

Thực hiện kịp thời chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2021, Thanh tra tỉnh báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Ban dân vận tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Liên đoàn lao động tỉnh;
- LĐ Thanh tra tỉnh;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Đảng công thông tin;
- Mail: bcdqcdc.vdqc.tayninh@gmail.com;
- Lưu: VT.
(Linh)

CHÁNH THANH TRA

¹ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung đề các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.